

**กรอบระยะเวลาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขั้นตอน	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำลังคนฯ	๓ มี.ค. ๖๘	คณะกรรมการฯ
๒	ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. https://www.ocsc.go.th/HiPPS	มี.ค. – ๑๙ พ.ค. ๖๘	กบค.
๓	ประชุมคณะกรรมการวางแผนกำลังคนของส่วนราชการและขับเคลื่อนระบบบริหารกำลังคนคุณภาพหรือระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	ภายใน ก.ค. ๖๘	คณะกรรมการฯ
๔	การดำเนินการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๑) สคทช. แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ ที่จะเข้ารับการประเมินฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ. พร้อมแนบผลคะแนนความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	๒๓ พ.ค. ๖๘	กบค.
	(๒) สำนักงาน ก.พ. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมายัง สคทช.	๑๓ มิ.ย. ๖๘	สำนักงาน ก.พ.
	(๓) สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	๒ ก.ค. ๖๘	สำนักงาน ก.พ.
	(๔) สำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการประเมินฯ เพื่อให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ นำผลการประเมินฯ ในระบบสารสนเทศกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Inventory Profiles) ยื่นส่วนราชการเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือก	๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักงาน ก.พ.
๕	ดำเนินการสัมภาษณ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของ สคทช. (๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (๒) ดำเนินการสัมภาษณ์	สัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ (๑ วัน) ของเดือนสิงหาคม ๖๘	คณะกรรมการฯ และ กบค.
๖	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑	๑๘ ส.ค. ๖๘	กบค.
๗	ส่งรายละเอียดข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ก.พ.	๒๒ ส.ค. ๖๘	กบค.
๘	สำนักงาน ก.พ. แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐ ก.ย. ๖๘	สำนักงาน ก.พ.

หมายเหตุ : กรอบการส่งสมประสงค์รายบุคคล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เริ่มกระบวนการพัฒนาตามกรอบการส่งสมประสงค์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป